



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 9-9-2018

Chúa nhật 23 Thường niên

Nói được rõ ràng

LỜI CHÚA: Mc 7, 31-37

Hôm ấy, Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngã Xidon, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Epphatha”, nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.

Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sự kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được”.

SUY NIỆM

Khi đến thăm những trẻ em khuyết tật, ta thấy mình dễ tiếp xúc, gần gũi các em hơn, hơn các em bị câm điếc. Thật khó làm cho các em cảm điếc hiểu được chúng ta, và chúng ta cũng không hiểu được điều các em diễn tả. Đôi bên cứ như ở hai thế giới, không gặp được nhau.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu chữa một người vừa ngọng vừa điếc. Người ngọng là người gặp khó khăn khi trình bày, khi phải diễn đạt bằng lời nói cho người khác hiểu. Ta có cảm tưởng lưỡi

(xem tiếp trang 2)

Đức hồng y João Braz de Aviz, Bộ trưởng Bộ Đời sống thánh hiến và các Tu đoàn tông đồ, thăm Giáo Hội Việt Nam

Nhân dịp Đức hồng y (ĐHY) João Braz de Aviz, Bộ trưởng Bộ Đời sống thánh hiến và các Tu đoàn tông đồ (Bộ Tu sĩ) đến tham dự Đại hội Liên Tu hội đời Châu Á lần đầu tiên được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh – Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) đã kính mời ĐHY Bộ trưởng Tu sĩ đi thăm 3 giáo tỉnh của Giáo hội Chúa Kitô tại Việt Nam.

Đúng 13 giờ 50 phút, giờ Việt Nam, ngày 02 tháng 9 năm 2018, chuyến bay của ĐHY João Braz de Aviz và linh mục Donato Cauzzo, thư ký ĐHY Bộ trưởng đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất – TP.HCM.



Ra đón ĐHY João Braz de Aviz tại sân bay có Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng - Giám quản Tông toà Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Độ, Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ của Hội đồng Giám mục Việt Nam (UBTS/HĐGMVN), Lm Tôma Vũ Quang Trung Thư ký UBTS/HĐGMVN, Lm Giuse Nguyễn Văn

(xem tiếp trang 4)

Khoá hội thảo dành cho các giám mục thuộc Bộ Truyền giáo tại Rôma



Theo truyền thống, cứ 2 năm một lần, Bộ Truyền giáo tổ chức khoá hội thảo dành cho các giám mục mới. Khoá hội thảo năm nay được tổ chức tại trường thánh Phaolô, thuộc Bộ Truyền giáo, từ ngày 2 đến ngày 15 tháng 9 với 25 đề tài khác nhau. Ngoài những buổi hội thảo còn có các hoạt động khác như hành hương, yết kiến Đức Thánh Cha, gặp riêng các bề trên thuộc Bộ Truyền giáo.

Tham dự khoá hội thảo lần này có 74 giám mục thuộc 34 quốc gia và vùng

lãnh thổ: 17 quốc gia thuộc Châu Phi, 8 quốc gia Châu Á, 6 quốc gia Châu Đại Dương, và 3 quốc gia Châu Mỹ La Tinh. Có 4 giám mục Việt Nam tham dự khoá này: Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn-Tp. HCM; Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc; Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục phó Giáo phận Đà Lạt; và Đức cha Giuse Nguyễn

Đức Cường, giám mục Chính toà Giáo phận Thanh Hoá. ■



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

anh bị một sợi dây trời buộc. Đức Giêsu đã đụng đến lõi anh, và sợi dây đó được tháo cởi. Giờ đây anh có thể nói được tự nhiên và rõ ràng. Nói sao để người khác hiểu được mình, đó là ước mơ của nhiều người trong chúng ta. Nhưng ta lại thấy có cái gì đó trời buộc mình khiến mình ngần ngại, sợ hãi, né tránh... Nhiều người đã trở nên ngọng hay câm vì đã trải qua những kinh nghiệm đau đớn: kinh nghiệm bị châm chọc, bị khinh miệt, bị khước từ... Bao kinh nghiệm làm con người mất tự tin và khép lại. Có những đe dọa ám ảnh làm con người câm nín. Épphatha, xin hãy mở miệng con để con có thể hồn nhiên vén mở thế giới của mình, hầu gặp được sự cảm thông và nâng đỡ.

Nếu bệnh ngọng làm chẳng ai hiểu tôi, thì bệnh điếc làm tôi chẳng hiểu ai. Tôi như người đang xem một phim trên truyền hình mà máy đột nhiên mất tiếng. Tôi chỉ thấy hành động, nhưng không hiểu được ý nghĩa. Chẳng ai muốn mình bị điếc hay lãng tai, nhưng trong thực tế, ta vẫn có thể mắc bệnh này, nghĩa là mất khả năng lắng nghe người khác. Chúng ta thường chỉ nghe điều mình muốn nghe, hay lắm khi nghe điều người khác nói nhưng lại hiểu dưới cái nhìn chủ quan của mình. như thế vẫn là chưa hiểu được điều người kia muốn nói. Nghe bằng tai, không đủ. Cần lắng nghe bằng cả trái tim. Chỉ trái tim yêu thương mới giúp ta hiểu đúng, hiểu đủ, hiểu ý nghĩa đằng sau lớp vỏ ngôn từ. Épphatha, xin giúp con ra khỏi cái tôi cứng cõi, ra khỏi những thành kiến, những suy nghĩ cứng nhắc, để nghe được cái tôi của anh em.

Thế giới hôm nay thiếu cảm thông và đối thoại, vì có nhiều người bị câm điếc về mặt tinh thần. Bệnh này làm người ta thành những hòn đảo, chẳng có gì để cho, chẳng có gì để nhận, để rồi chết dần trong sự nghèo nàn của mình. Xin cho con đừng câm điếc trước Thiên Chúa và anh em, đồng thời giúp người khác ra khỏi sự câm điếc của họ.

(xem tiếp trang 3)

Khai mạc Hội thảo Loan báo Tin Mừng toàn quốc tại Tổng giáo phận Huế



HUẾ – “Được thanh tẩy và được sai đi – Tín hữu Chúa Kitô tham gia sự vụ loan báo Tin Mừng”, đó là chủ đề cuộc Hội thảo do Ủy ban Loan báo Tin Mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức từ ngày 03 đến 06/9/2018 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế.

Nét vui tươi phấn khởi hiện rõ trên khuôn mặt của các tham dự viên khi được chào đón Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin Mừng, đến chủ trì Hội thảo. Tổng cộng có 116 tham dự viên Hội thảo, gồm quý cha trưởng ban Loan báo Tin Mừng các giáo phận, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân từ ba miền đất nước.

Trong Hội trường, tám phong cánh đồng lúa vàng mênh mông bát ngát, với bức tượng Đức Mẹ La Vang ngay chính giữa, và phía trên là biểu tượng Chúa Thánh Thần, khơi lên tâm tư của người tín hữu Chúa Kitô thao thức tham gia sự vụ loan báo Tin Mừng dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và sự nâng đỡ của Đức Mẹ.

Hội thảo bắt đầu với bài ca cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, nguyện xin Ngài đến đồng hành và ban ơn soi sáng cho các thành viên tham dự Hội thảo để Hội thảo đạt nhiều thành quả tốt đẹp. Sau đó các em thiếu nhi của giáo xứ Chính tòa Phủ Cam chào mừng Hội thảo với vũ khúc “Để con nên hình bóng Ngài”. Trong những bộ tu phục thật dễ thương của giám mục, linh mục và tu sĩ các dòng tu nam nữ, mọi người thấy được sự phong phú của Giáo hội.

Sau phần khai mạc và giới thiệu chương trình hội thảo, các tham dự viên đã lắng nghe bài thuyết trình của Đức cha Anphong.

Đức cha trích dẫn một số đoạn trong những văn kiện nòng cốt của Công đồng Vatican II để trình bày vai trò và sứ mạng của người giáo dân trong

việc loan báo Tin Mừng. Những câu chuyện thực tế, sống động được Đức cha kể lại đã giúp các hội thảo viên thấy được những thách đố, khó khăn mà người giáo dân gặp phải khi thi hành sứ mạng đem Tin Mừng đến cho mọi người.

Ngoài ra, Đức cha Anphong cũng nêu lên những gợi ý và những phương cách cụ thể, nhằm thúc đẩy người giáo dân tích cực dần

thân tham gia vào sứ mạng này, để làm sao mỗi người luôn có nhiệt huyết, niềm vui và trở thành những con người chuyên biệt dành riêng cho công tác loan báo Tin Mừng.

Kết luận, Đức cha Anphong mời gọi mọi người sau cuộc hội thảo này, cần khai triển ngay những điều có thể áp dụng được trong chính giáo phận, dòng tu, cộng đoàn và giáo xứ của mình. Cuối cùng, mọi người cùng hát bài ca “Xin vâng”, cầu xin Đức Mẹ La Vang và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam giúp sức nâng đỡ để mọi việc sắp tới sẽ hoàn thành tốt đẹp.



Sau giờ giải lao, các tham dự viên chia thành ba nhóm: linh mục, tu sĩ, giáo dân để thảo luận, chia sẻ theo các câu hỏi gợi ý có liên quan đến bài thuyết trình do Đức cha Anphong vừa trình bày.

Ngày Hội thảo đầu tiên kết thúc với Thánh Lễ kính Chúa Thánh Thần do Đức cha Anphong chủ tế, xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn để người tín hữu Chúa Kitô luôn vững tâm bước đi trên con đường mang niềm vui Tin Mừng đến cho mọi người.

Hội thảo còn tiếp tục trong những ngày tới với những chia sẻ, thuyết trình về nhiều đề tài hữu ích và thiết thực như: “Một hướng cho sự vụ Loan Báo Tin Mừng của giáo dân”, “Máu Tử Đạo là hạt giống truyền giáo”, “Cách thuyết phục dự tông kết hôn vui vẻ học đạo”, “Phương pháp cầu nguyện bằng Lời Chúa”, “Tác Viên Loan Báo Tin Mừng”... ■

Mẹ Têrêsa Calcutta – gặp Chúa nơi người nghèo và đau khổ

Hai năm trước, ngày 04/9/2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên phong Mẹ Têrêsa lên hàng hiển thánh. Mẹ đã để lại cho thế giới di sản của tình yêu Kitô giáo. Ngày nay, di sản và hoạt động của mẹ vẫn được tiếp tục trên khắp thế giới.



“Mẹ Têrêsa ... đã cúi xuống trên những người hấp hối bị bỏ mặc cho chết ở bên vệ đường vì mẹ nhận ra phẩm giá mà Thiên Chúa đã ban cho họ. ... Sứ vụ của mẹ ở những khu ngoại ô của thành phố và trong những cảnh đời bị gạt ra ngoài vẫn tồn tại đến ngày hôm nay là chứng tá hùng hồn về sự gần gũi của Thiên Chúa với những người nghèo khổ nhất trong những người nghèo. ... Tôi nghĩ rằng, có lẽ, chúng ta hơi có khó khăn khi gọi mẹ là thánh Têrêsa: sự thánh thiện của mẹ quá gần với chúng ta, quá dịu dàng và tích cực đến nỗi chúng ta ngay lập tức gọi mẹ là Mẹ Têrêsa”. Đó là những lời Đức Thánh Cha nhớ về Mẹ Têrêsa trong Thánh lễ tuyên phong mẹ lên hàng hiển thánh vào ngày 04.9.2016.

Đến với người ở bên lề xã hội

Một nữ tu bé nhỏ với nụ cười tỏa sáng trong bộ áo sari trắng viền xanh, thường đến các khu phố tồi tàn xuống cấp của thành phố Calcutta để ở gần những người nghèo. Mẹ luôn đến với tràng hạt mân côi trong tay, để tìm kiếm và phục vụ Chúa nơi những người không được xã hội quý mến, yêu thương và chăm sóc.

Chiếm trọn tình yêu của thế giới

Thế giới nhớ hình ảnh của Mẹ Têrêsa, một nữ tu nhỏ nhắn, mỏng manh trong bộ áo sari trắng viền xanh, nhưng sự vĩ đại của mẹ đã chiếm được trái tim của con người trên toàn thế giới, ngay cả những người không có tín ngưỡng.

Giải Nobel hòa bình

Tình yêu và sự ngưỡng mộ mẹ Têrêsa đã vượt qua các biên giới của tôn giáo, đến nỗi xã hội dân sự đã trao tặng mẹ giải Nobel hòa bình năm 1979 vì sự phục vụ người nghèo và sống với người nghèo. Trong diễn văn cảm ơn nhân dịp này, mẹ đã gửi đến thế giới sứ điệp về việc phá thai với câu nói

nổi tiếng: “Nếu một người mẹ có thể giết chết con của mình thì ai có thể ngăn cản con người giết nhau?” Mẹ đã dấn thân vì sự sống và chống phá thai. Trong lễ tuyên phong mẹ lên bậc chân phước, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nhắc lại lời của mẹ: “Nếu các con nghe có phụ nữ nào đó không muốn giữ lại đứa con của mình và muốn phá thai, các con hãy tìm cách thuyết phục cô ta trao cho mẹ đứa trẻ sơ sinh. Mẹ sẽ yêu thương nó khi nhìn thấy nơi nó dấu chỉ tình yêu của Chúa”.

Thánh Têrêsa Calcutta

Không đầy 2 năm sau khi mẹ qua đời, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã cho mở án phong thánh cho mẹ. Ngày 19.10.2003, mẹ được tuyên phong chân phước. Trong bài giảng, thánh Gioan Phaolô II nói: “Tôi biết ơn cách riêng người phụ nữ can đảm này, người tôi luôn cảm thấy ở gần bên tôi... Mẹ đã đi bất cứ nơi đâu để phục vụ Chúa Kitô trong những người nghèo nhất giữa những người nghèo. Ngay cả xung đột và chiến tranh cũng không thể ngăn cản mẹ... Mẹ đã chọn không chỉ là người bé nhỏ nhất nhưng là nữ tỳ của những người bé nhỏ nhất... Sự vĩ đại của mẹ ở nơi khả năng trao tặng mà không tính toán chi phí, trao tặng hết sức mình. Cuộc sống của mẹ là một cách sống hết mình và là lời loan báo Tin Mừng mạnh mẽ.”

Di sản tình yêu Kitô giáo

Toàn bộ cuộc sống và hoạt động của Mẹ Têrêsa làm chứng về niềm vui yêu thương và giá trị của của những điều bé nhỏ nhưng được thực hiện cách trung thành và với tình yêu. Ngày nay, những dấu chỉ về sự hiện diện của mẹ tỏ hiện qua hoạt động của các nữ tu Thừa sai Bác ái đang thực hiện trên khắp thế giới. ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, xin cứ dùng con theo ý Chúa,
làm chân tay cho những người
quê cụt,
làm đôi mắt cho ai phải đui mù,
làm lỗ tai cho những người bị điếc,
làm miệng lưỡi cho người không
nói được,
làm tiếng kêu cho người chịu bất
công.

Lạy Chúa, xin cứ gửi con ra đồng
lúa,
để đem cơm cho người đói đang chờ,
và đem nước cho người họng
đang khô,
đem thuốc thang cho người đang
đau ốm,
đem áo quần cho người đang trần
trụi,
đem mền đắp cho người rét đang
run.

Lạy Chúa, xin cứ gửi con ra
đường vắng,
thắp đèn soi cho ai bước trong
đêm,
đốt lửa ấm cho những ai giá lạnh,
truyền cảm thông cho lũ khách
đơn côi,
nâng phẩm giá cho kẻ đời chà đạp,
đem tự do cho những kiếp đọa đày.

Lạy Chúa, xin cứ gửi con vào
thôn xóm,
đem an hòa cho những ai bất thuận,
đem thanh bình cho kẻ sống âu lo,
đem ủi an cho người đang sầu khổ,
đem niềm vui cho những ai bất
hạnh,
đem vận may cho người gặp rủi ro.

Lạy Chúa, xin cứ đặt con như
một sự tình cờ,
đem may mắn cho những ai gặp
được,
giữa đường đời khi lỡ bước bơ vơ,
cứ cho con dừng bao giờ khiếp sợ:
giữa biển đời mang con tìm núi lửa
với đôi tay êm ái của mẹ hiền.

Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm
tất cả
cho mọi người được hạnh phúc
yên vui;
còn phần con xin gửi hết nơi Ngài
là Thiên Chúa, Tình Yêu và Lẽ Sống.
Ngài cho con tất cả niềm hy vọng
để tin yêu và vui sống trọn đời. ■

(NCD)

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Đức hồng y João Braz de Aviz... thăm Giáo Hội Việt Nam

Quang - Bề trên Giám tỉnh Dòng Don Bosco, Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông - Phó Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế, Lm Gioan Baotixita Phương Đình Toại - Dòng Camêlô, Nữ tu (Nt) Maria Nguyễn Thị Thơm - Bề trên Giám tỉnh Dòng Thánh Phaolô Sài Gòn, Nt Maria Trương Thị Thu Hương - Tổng phụ trách Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán, Nt Têrêsa Đinh Thị Bạch Huệ, Phụ trách Tu hội đời Nô-ti Thiên Chúa.

Sau khi rời sân bay, phái đoàn đưa ĐHY Bộ trưởng về nghỉ tại Trụ sở Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam.

18g00 Đoàn đưa ĐHY Bộ trưởng đến Giáo phận Xuân Lộc, chào thăm các Đức cha Giáo phận Xuân Lộc và dâng Thánh lễ với các tu sĩ tại nhà nguyện Tòa Giám mục Xuân Lộc.

Thứ Hai, 03-9-2018, ĐHY João Braz de Aviz thăm viếng Tổng giáo phận Sài Gòn:

Buổi trưa, ĐHY Bộ trưởng sẽ chào thăm Đức Giám mục Giám Quản, Đức hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn và ăn trưa tại đây.

Buổi chiều, ĐHY sẽ gặp gỡ các tu sĩ tại Trung tâm Mục vụ (TTMV) TGP Sài Gòn-TP.HCM. Sau đó, ngài sẽ cử hành Thánh lễ đồng tế mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Sau đó sẽ có buổi Văn nghệ chào mừng ĐHY Bộ trưởng tại Hội Trường TTMV.

Thứ Ba, 04-9-2018, ĐHY João Braz de Aviz sẽ tham dự Đại hội Liên Tu hội đời Châu Á tại Hội trường TTMV TGP Sài Gòn-TP.HCM.

8g00 ngài sẽ dâng Thánh lễ khai mạc Đại hội, sau đó sẽ có bài phát biểu với các đại biểu. Buổi chiều, ngài tiếp tục tham dự chương trình Đại hội. Sau đó, ngài thăm Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn; thăm Nhà Mẹ và ăn tối với các nữ tu Dòng Thánh Phaolô Sài Gòn.

Thứ Tư, 05-9-2018: ĐHY Bộ trưởng sẽ đi thăm Tổng giáo phận Huế:

9g35 ĐHY và phái đoàn sẽ bay đi Huế, đến chào Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Huế, Chủ tịch HĐGMVN, cùng với Đức Tổng giám mục Giuse thăm và ăn trưa với Đức Tổng giám mục Stêphanô Nguyễn

Đức hồng y Oswald Gracias: Giáo hội Á châu hoàn toàn ủng hộ Đức giáo hoàng Phanxicô



Trước cơn bão của những lời lên án Đức giáo hoàng Phanxicô che đậy những lời cáo buộc các vị trong hàng giáo phẩm Hoa kỳ liên quan đến vụ tai tiếng lạm dụng tình dục, Đức hồng y Oswald Gracias đã lên tiếng ủng hộ Đức giáo hoàng.

“Giáo Hội ở Châu Á kiên quyết ủng hộ Đức Thánh Cha. Với tư cách Chủ tịch Hội đồng Giám mục Á Châu, tôi nhắc lại rằng Giáo hội ở Châu Á hoàn toàn đứng về phía Đức Giáo hoàng Phanxicô”. Đức hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ và cũng là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu, đã khẳng định như trên với hãng tin Á châu.

Trong chứng từ dài 11 trang công bố vào buổi tối của ngày hôm trước khi Đức giáo hoàng Phanxicô kết thúc chuyến viếng thăm Ailen và trở về Roma, Đức Tổng giám mục Carlo Maria Viganò, cựu Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa kỳ, đã tố cáo Đức giáo hoàng Phanxicô có biết về những lời cáo

buộc lạm dụng tình dục xảy ra trong Giáo hội tại Hoa Kỳ nhưng đã im lặng; cụ thể là Đức giáo hoàng biết về các vụ lạm dụng tình dục các chủng sinh trẻ của cựu Hồng y y Theodore McCarrick.

Đức hồng y Gracias cho biết ngài rất ngạc nhiên trước quyết định công khai vấn đề

của Đức Tổng giám mục Viganò, vì theo Đức hồng y, Đức Tổng giám mục Viganò là một thành viên có uy tín và được tôn trọng của Vatican và Washington. Đức hồng y Gracias cũng cho biết ngài thật sự thất vọng vì đây không phải là cách thức đúng đắn để giải quyết các vấn đề tế nhị như thế và không giúp được gì trong vấn đề này.

Đức hồng y Gracias hiện đang ở Seoul để tham dự một diễn đàn vì hòa bình. Ngài cũng nói thêm về chứng từ của Đức Tổng giám mục Viganò: “Có nhiều lỗ hổng trong các lời chứng và cách vận dụng từ thật khôn khéo. Các từ ngữ được sử dụng một cách mơ hồ. Các chứng từ là một nỗ lực được phối hợp để làm sai lệch thực tế”.

Cuối cùng, Đức hồng y Gracias kết luận: “Tôi hy vọng rằng Đức Tổng giám mục hiểu thiệt hại mà ngài đã gây nên cho Giáo hội. Tôi chắc chắn rằng Đức Thánh Cha đã có những kết luận về tài liệu này và tôi hài lòng rằng vị Đại diện Chúa Kitô đã chọn cách không trả lời”. ■

Như Thế, Đức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng và các linh mục tại Tòa TGM Huế. Buổi chiều ngài gặp gỡ các tu sĩ và dâng Thánh lễ tại Nhà Thờ Chính Tòa Phủ Cam.

Thứ Năm, 06-9-2018, ĐHY Bộ trưởng sẽ bắt đầu chương trình thăm viếng TGP Hà Nội:

13g00 ĐHY João Braz de Aviz chào thăm và ăn trưa với Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội, cùng với Đức Giám mục Laurensô Chu Văn Minh và các linh mục tại Tòa TGM Hà Nội.

15g30 ngài sẽ gặp gỡ các tu sĩ TGP Hà Nội và sẽ dâng Thánh lễ tại Nhà thờ chính tòa Hà Nội.

Thứ Sáu, 07-9-2018: ĐHY Bộ trưởng sẽ thăm các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội. Vào lúc 10g00, ngài đến chào thăm Ban Tôn giáo Chính phủ và dự tiệc mừng.

Sau đó, ĐHY João Braz de Aviz và Lm Donato Cauzzo sẽ rời Việt Nam và trở về Roma vào lúc 17g30, kết thúc chuyến viếng thăm Giáo hội Chúa Kitô tại Việt Nam. ■

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.com,
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang
hdgmvietnam.com theo dạng pdf**